

**KẾT LUẬN**  
**HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY**  
**BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XV**

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV họp ngày 02 tháng 12 năm 2016 tại Hội trường 2/9 - thành phố Pleiku. Sau khi nghe trình bày các dự thảo văn bản và thảo luận tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kết luận:

**1- Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017**

Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, bên cạnh thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đạt được những kết quả tích cực.

Kinh tế tiếp tục phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông tiếp tục có bước phát triển. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới ổn định; trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Công tác xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có chuyển biến. Đặc biệt, đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn 03 chỉ tiêu xấp xỉ đạt so với Nghị quyết, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế; số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hạn hán xảy ra trên diện rộng đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân; công tác quản lý, bảo vệ rừng còn buông lỏng tại một số địa phương; triển khai tái canh cây cà phê chậm so với kế hoạch. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không đạt kế hoạch đề ra. Năng lực, sức cạnh tranh của đa số doanh nghiệp của tỉnh còn hạn chế, kinh tế tập thể chưa được quan tâm đúng mức. Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính tại một số đơn vị, địa phương chưa được chú trọng, chưa đồng bộ. Nợ đọng thuế còn lớn. Tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng còn nhiều, kinh

doanh đa cấp, tiền ảo diễn biến phức tạp. Giáo dục, y tế vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết hiệu quả chưa cao; phát triển du lịch còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Công tác giảm nghèo còn nhiều khó khăn, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác quản lý hoạt động báo chí và phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí còn hạn chế dẫn đến một số bài báo đăng tải, phản ánh thông tin chưa chuẩn xác, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Tình hình móc nối phục hồi hoạt động FULRO, "Tin lành Đê Ga", tà đạo "Hà Môn", lôi kéo người dân tộc thiểu số vượt biên chưa được ngăn chặn. Hoạt động tôn giáo trái phép, lợi dụng tôn giáo tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. Các vụ việc liên quan an ninh nông thôn còn phức tạp, một số vụ, việc cơ quan chức năng thực hiện không tốt, gây bức xúc cho người dân. Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa bền vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy, lãnh đạo các cấp còn thấp. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn chậm so với kế hoạch; công tác phối hợp có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả còn thấp. Hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn một số mặt hạn chế, chậm đổi mới về công tác tuyên truyền, vận động, tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể có đoàn thể còn thấp về số lượng, chất lượng; công tác nắm tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đề xuất giải quyết kiến nghị của nhân dân chưa đầy đủ, kịp thời.

Về nhiệm vụ năm 2017, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, khuyết điểm của năm 2016; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết của Tỉnh ủy về *chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017* và một số nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành và các văn bản cụ thể hóa việc thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển. Tập trung các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, chú trọng phát triển, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn; triển khai thực hiện đầy đủ kế hoạch tái canh cây cà phê, tước tiết kiệm... Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để đảm bảo hết năm 2017 có 50 xã trở lên đạt chuẩn. Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 191/TB-VPCP, ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về *kết luận của Thủ tướng Chính phủ về*

*các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên, gắn với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020.*

- Phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh ở 02 khu công nghiệp Trà Đa và Nam Pleiku; kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án để xây dựng và đưa vào hoạt động. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; cải thiện mạnh mẽ, tích cực môi trường đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng cho được chính quyền cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

- Quan tâm hơn nữa đến chất lượng giáo dục và đào tạo ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, cuối năm 2017 phải giảm 2,6% trở lên; quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, phân đầu đến tháng 7 năm 2017 không còn hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở và đến cuối năm 2017 không còn hộ gia đình chính sách nghèo.

- Giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giảm 3 chỉ số về an toàn giao thông so với năm 2016. Kiên quyết tấn công, triệt phá các phần tử có khả năng làm mất trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về *đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* trong toàn Đảng bộ. Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và tổ chức cơ sở đảng, gắn với hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và trong quý I năm 2017, các cấp, các ngành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sản xuất vụ đông xuân đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt các hoạt động thương mại, đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân, không để tình trạng thiếu hàng và tăng giá đột biến. Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với hành vi gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm. Lực lượng vũ trang, cấp ủy các cấp, các ngành phải đảm bảo tốt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông ở địa phương mình. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

**2- Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017** được các đại biểu thống nhất cao. Đây là những chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản có tính định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển toàn diện nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong năm 2017. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến tham gia đề tu chỉnh, hoàn thiện và ký ban hành. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc căn cứ tình hình cụ thể chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

**3- Chương trình làm việc năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh** chỉ xác định những vấn đề cơ bản, trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào tình hình thực tế và những vấn đề mới nảy sinh để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh điều chỉnh cho phù hợp. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia, tu chỉnh, trình ký ban hành theo quy định. Đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung đã đề ra, đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng tốt.

Trên cơ sở nội dung Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương + T26,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M TỈNH ỦY  
PHÓ BÍ THƯ**



**Châu Ngọc Tuấn**